

Thuốc Cai-Nha-Phiên văn-minh

Được số thí nghiệm Đông dương nhận thực thuốc này không có chất thuốc phiện...

VĂN-MINH GIỚI-YÊN-HOÀN, hạng nhất 5\$00, hạng nhì 3\$00, hạng ba 2\$00...

Mong mãi, bây giờ mới có CAO HỒ của VINH-HƯNH-TƯƠNG - VINH

Trừ có Ho Lao, còn ho gì chữa cũng khỏi. Nam, phụ, lão, ấu đều dùng thấy kiến hiệu cả.

CÔNG CÔNG ĐÔNG KHÁCH

At đã dùng đến thuốc bắc của bản hiệu mới biết là công phu tinh xảo, vị bản hiệu có những người bào chế rất tinh...

Đông - Lợi - Hưng ở đường Musée TOURANE

Advertisement for ÔNG - TIỀN ANNAM DƯỢC - PHÒNG with address 24-26, Rue Paul Blanchy prolongée, PHỐ - NHUẬN - SAIGON.

Advertisement for Tam tinh hải cầu bổ thận hoàn, describing its benefits for kidney health.

Advertisement for VÔ-VÂN-VÂN DƯỢC-PHÒNG THUDAUMOT with address 179 Phan-Di-Fàzơ Bazar.

Việc thổ giới

việc thổ giới (tiếp theo trang 3) về việc những nhà Nga một số thường trực sau khi Nga vào hồi. Kết quả cuộc đấu thầu...

HUỆ-KY. Bài công (15 Septembre) - Cuộc bãi công của thợ dệt vải của công nhân ở Maryland và Caroline...

ANH EM NÊN ĐỂ Ý. Nếu ai mắc phải bệnh LẬU, hoặc TIM LA dù mới hay lâu, dù nặng hay nhẹ thể nào, xin nhớ cử dùng thuốc của HOÀNG VĂN LẬP...

ĐAU DẠ DÂY, TUYẾT NỢC LẬU. Phần nhiều các bệnh lỵ và sau bị của đầy đưa máu, gặp khi rộp rộp trên khay, sảng dậy vẫn còn tím tái...

Advertisement for Kim - Hưng Dược - Phòng TÔNG-ĐÀ-LÝ TRUNG-KY: M. SINH-HUY, 89, Phố GA VINH.

GIÚP NẠN DÂN BÌNH PHỒ

Số học của Hội Trung Ương Cứu tế ở Huế đã thu được: (Tiếp theo) \$5 trước: 14.501\$38...

Advertisement for INJECTION PEYRARD D'ALGER, describing its medicinal properties.

THẦN HỒ PHỔI MỚI PHÁT-MINH. Chuyên trị các bệnh phổi, đau phổi, ho phổi, đau ngực, tức ngực, ho đờm, ho khan...

THUỐC LẬU ĐỨC-THO. Là một môn thuốc ngoại khoa gia truyền nổi danh của Đông y...

ĐỨC-THO-ĐƯỜNG. 241 Route de Hoa 241 (24 gian) HANOI. Là một môn thuốc ngoại khoa gia truyền nổi danh của Đông y...

LẠI THÊM MỘT TRIỆU CHỨNG VỀ SỰ THẦN HIỆU CỦA NHỮNG MÓN THUỐC CỦA NHÀ THUỐC VÔ-VÂN-VÂN THUDAUMOT

Tôi có người ở và bị đau róng lạnh mà mạng tay cũng như mỗi rở rết, như thể sống lạnh đã hơn hai tuần rồi...

CÙNG CÁC HỌC-SINH TÂN-DÂN-Học-Hiệu. Anh em ai muốn học trường TÂN-DÂN-Học-Hiệu thì phải tới cho sớm...

Advertisement for HẾT KHÍ LỰC and LẬU CÓ MŨ, describing symptoms and treatments.

Advertisement for LỢI VÔ CÙNG I... with an image of a person and text about a chemical product.

HƯƠNG - CÀNG THIÊN - THỌ - ĐƯỜNG. TỨC LÀ HONG-KONG TIÊN-SAU-TONG. CÔ-TÁU-HOÀN. Chuyên trị đàn bà kinh nguyệt không đều, đau bụng, khí hư...

HÀI - CẦU - CHIÊN - KIỆN - THẬN - HOÀN. Thuốc hay nhất, chuyên trị đàn ông thận hư.

Advertisement for CHỦ TÔN! VALDA PASTILLES VALDA. Một thiết phái.

Advertisement for DÂM LÂM - CAM BOAN. Như tìm là, cốt khí, sang đờ, đương mồi đau lỵ...

Advertisement for ÔNG TIỀN. ro g t ngày sẽ thấy rõ thấy thuốc uống...

Advertisement for LỢI VÔ CÙNG I... with an image of a person and text about a chemical product.

Advertisement for HƯƠNG - CÀNG THIÊN - THỌ - ĐƯỜNG. TỨC LÀ HONG-KONG TIÊN-SAU-TONG. CÔ-TÁU-HOÀN.

Advertisement for HÀI - CẦU - CHIÊN - KIỆN - THẬN - HOÀN. Thuốc hay nhất, chuyên trị đàn ông thận hư.

Trường dạy đàn bà con gái về cách làm cho người yêu

Lần này những chuyện « ông - bà » đời thường sản xuất ở nước Mỹ, nhất là trong đám chị em, mới đây họ lại lập ra một trường học rất mới. gọi là « Mỹ thời học hiệu »! Để dạy các cô về cách làm cho đàn ông yêu.

Người ta nói cái đẹp của đàn bà, phần nhiều là nhờ thủ son phấn dầu thơm, mà cái thiên nhiên rất ít. Bởi vậy nên chị em ở các đô thị, phải nhớ mà tự trang sức để mỗi yếu tố của thân thể.

TỜ HÒA-UỚC NĂM 1884

La Gouvernante de la République française et celui de S. M. le roi d'Annam, voulant empêcher à jamais le renouvellement des difficultés qui se sont produites récemment, désireux de resserrer les relations d'amitié et de bon voisinage, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Điều thứ 10. - Ở Bắc kỳ và Trung kỳ, những người ngoại quốc bất cứ người nước nào, đều phải chịu quyền pháp luật của nước Pháp. Các việc kiện thưa cãi cơ của người bản xứ với người ngoại quốc, hay là hai bên đều người ngoại quốc, cũng phải do pháp luật nước Pháp xử đoán.

Điều thứ 11. - Ở trong nội bộ Trung kỳ, thì các quan phủ chánh coi về việc thu các thuế cũ, nộp cho Nam triều, không thuộc quyền kiểm soát các quan chức Pháp. Ở Bắc kỳ, các quan phủ chánh thu các thuế do các quan Công sứ kiểm soát việc thu, và các việc chi tiêu tiền thuế ấy.

Điều thứ 12. - Tất cả trong nước, việc thương chánh chính đôn đốc, do các quan cai trị người Pháp trông quyền đốc suất. Chỉ ở các cửa biển, các biên giới và chỗ nào cần thì mới đặt ra số thương chánh.

Tư - tưởng

Cậu Z đi học ngoài Hà-nội, nghỉ hè về thăm nhà. Trong làng cậu có ông đồ, thành người ưa nói chuyện phong trào mới. Nét cậu đĩnh đĩnh thăm ông và nói chuyện cho đỡ buồn.

TÂN-CUNG-OÁN PHẠC-TRUNG-NGOOC GIẢI-NHÂN-VÀ-PHỔ-BIẾN

TIẾNG - DÂN 123 - Đường Đông-Bà - Huế